

กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ กับเกษตรทฤษฎีใหม่



กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ ได้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทดลองในแปลงสาธิต ภายในฐานปฏิบัติการมุกจา เมืองมุกจา ประเทศซูดาน ทั้งนี้ได้มีโอกาสเผยแพร่แนวพระราชดำริดังกล่าว ให้กับผู้นำท้องถิ่นของเมืองมุกจา เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๓ กองกำลังเฉพาะกิจ ๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสหประชาชาติ จัดการอบรมการสร้างเครือข่ายตำรวจชุมชน หมู่บ้านและชนเผ่า ด้านสิทธิมนุษยชน และการป้องกันอาชญากรรมต่อเด็กและสตรีในชุมชน ภายในฐานปฏิบัติการมุกจา เมืองมุกจา ประเทศซูดาน โดยมี ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมเข้ารับการอบรม ในโอกาสนี้ พ.ท.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ ได้พบปะกับผู้เข้ารับการอบรม โดยกล่าวแนะนำตัวพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม สร้างความชื่นชมให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านเป็นอย่างมาก



แล้วยังก่อให้เกิดมิตรภาพและสร้างความไว้วางใจที่จะเป็นรากฐานอันสำคัญในอันที่จะปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศซูดานต่อไปอีกด้วย

และในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองเอกราชของประเทศซูดาน ๕๕ ปี กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ ได้รับเชิญจากสหภาพเยาวชนแห่งชาติซูดาน เมืองมุกจา ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวเมืองมุกจาทั้งเด็ก วัยรุ่น และหญิงสาวมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ในวันสำคัญนี้ชาวเมืองมุกจาโดยเฉพาะหญิงสาวจะแต่งกายด้วยสีสันทึบสวยงาม นุ่งยาวคลุมศีรษะ ส่วนชายจะใส่กางเกงขาววม เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด

สำหรับการเดินทางมาร่วมกิจกรรมของแต่ละเผ่าก็จะมี ความแตกต่างกัน บางเผ่าจะขี่อูฐ ขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน การเดินทาง



ต่อจากนั้น ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมแปลงการสาธิต ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายอาดัม อิสมาแอล อะหฺหมัด ผู้แทนองค์การรัฐ ด้านความช่วยเหลือมนุษยชน ประจำเมืองมุกจา ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของการทำเกษตรในพื้นที่เมืองมุกจา และมีความสนใจที่จะขอคำแนะนำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ นายอาดัมฯ ได้แจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการไปยัง UNAMID เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป

แปลงเกษตรสาธิต ตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่นั้น กำลังเจริญงอกงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเมื่อพบเห็น โดยต่างให้ความสนใจการแนะนำพันธุ์พืชจากประเทศไทย ซึ่งได้ลงแปลงปลูกโดยเฉพาะข้อสงสัยที่ว่าสามารถเจริญงอกงามได้อย่างไรในพื้นที่ทะเลทราย

สำหรับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ นั้น ผบ.กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการและทหารวันดา ได้ร่วมกันสาธิตการปลูกผักในแปลงเกษตรทดลอง ซึ่งผักที่ทดลองปลูกก็นำมาจากบ้านเรา เช่น ผักบุ้งจีน คะน้า ผักกวางตุ้ง โขบเพรา ถั่วฝักยาว ถั่วพู พักทอง และที่ขาดไม่ได้ คือ มะละกอ ที่กล่าวมาได้ลงแปลงปลูกไปแล้วตั้งแต่เมื่อกลางเดือน ธ.ค.๕๓ ที่ผ่านมา และยังได้ทำการขุดบ่อขนาด ๒ x ๔ เมตร จำนวน ๒ บ่อ เพื่อรองรับน้ำที่ใช้แล้วจากการอุปโภค นำมาบำบัดด้วยสารอีเอ็มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ก่อนนำไปรดน้ำในแปลงผักอีกด้วย



ก็ยังมี แต่ที่สำคัญอายุยังคงเป็นไม้ประดับในฝูงชน การแข่งขันกีฬาที่ไม่แตกต่างจากประเทศเราก็คือ กองเชียร์ การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและที่สร้างบรรยากาศได้ดีคือเครื่องขยายเสียงกับโฆษกสนามนั่นเอง ช่วงพักครึ่งนักเรียนหญิงในเมืองมุกจาก็ได้แสดงประกอบการร้องเพลงเพื่อสร้างสีสันในการแข่งขัน

เมื่อการจัดกิจกรรมจบลงการอำลา ก็เริ่มขึ้น กำลังพลของ กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ และประชาชนชาวเมืองมุกจา ต่างแสดงความขอบคุณซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงความเข้าใจและความเป็นมิตรที่ดี แผลงนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีรูปแบบการจัดกิจกรรมของเมืองมุกจา ประเทศซูดาน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.ฉก.๔๘๐ ไทย/ดาร์ฟวร์ครับ